



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jaddkam Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 15 พฤษภาคม 2568

ปีที่: 17

ฉบับที่: 4475

หน้า: 1 (บนซ้าย), 10

Col.Inch: 64.69 Ad Value: 97,035

PRValue (x3): 291,105

ศิลปิน: สี่สี่

หัวข้อข่าว: “นฤมล”มอบโอกาส เข้าถึงแหล่งทุน Kick Off โฉนด “ต้นยาง-ต้นไม้”

# “นฤมล”มอบโอกาส เข้าถึงแหล่งทุน Kick Off โฉนด “ต้นยาง-ต้นไม้”

อ่านต่อหน้า | 10

## “นฤมล”มอบโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน Kick Off โฉนดต้นยาง-ต้นไม้

ผู้จัดการรายวัน 360° - “นฤมล”นำ 2 รมช. Kick Off มอบ “โฉนดต้นยาง-ต้นไม้” ยกระดับต้นไม้ม เป็นสินทรัพย์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมปูทางซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เกษตรกรไทย

วานนี้ (14 พ.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัณณ์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off มอบโฉนดต้นไม้มและโฉนดต้นยางพารา โดยมี นายอิทธิ ศิริลัทธยากร และนายอัศราพรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรนอกภาคการเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดเชื่อมโยงไปยัง 144 จุดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพต้นไม้มและต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์ ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันการเงินต่างๆ ยกระดับมูลค่าที่ดิน และหนุนเสริมการสร้างรายได้ อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกอบการเนื้อไม้ และกิจกรรมคาร์บอนเครดิต เป็นต้น ซึ่ง ส.ป.ก. และ กยท. ได้มีการศึกษาและกำหนดขั้นตอน วัตถุประสงค์ รวมทั้งพัฒนาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าที่จะออกโฉนดต้นยางพาราในพื้นที่สวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย จำนวน 11.17



ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัณณ์ รมว.เกษตรและสหกรณ์

ล้านไร่ ตามแผน 2 ปี หลังจากให้เปิดพื้นที่ห้องเกษตรกรในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน เพื่อจะสามารถออกโฉนดต้นยางได้ จนครบทั้ง 22 ล้านไร่ทั่วประเทศ เกษตรกรมีรายได้ที่ชัดเจน มีความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยางอย่างยั่งยืน ซึ่งโฉนดสวนยางนั้นจะเพิ่มมูลค่าให้กับต้นยางอย่างน้อยเฉลี่ยประมาณไร่ละ 27,000 บาท ถ้าออกโฉนดต้นยางได้ครบ 22 ล้านไร่ จะทำให้ต้นยางมีมูลค่ารวมถึง 500,000-600,000 ล้านบาท

“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตร.รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมา ให้กับเกษตรกร ต่อเนื่องจากที่ดิน ส.ป.ก.เป็นการสร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้นไม่เฉพาะต้นยางพารา แต่รวมไปถึงต้นไม้มทั้ง 58 ชนิด

โครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงเอกสารรับรองการมีอยู่ของต้นไม้มและต้นยางพารา แต่เป็นการเปิดประตูให้ต้นไม้มและต้นยางพารา กลายเป็นทรัพย์สินที่ใช้การได้ ทั้งในฐานะหลักทรัพย์เพื่อขอสินเชื่อ หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมไปถึงสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต” ศ.ดร.นฤมล กล่าว

ศ.ดร.นฤมลกล่าวต่อว่า ตนขอประชาชนทั้งนี้โครงการดีๆ ให้เกษตรกรทั่วประเทศช่วยกันบอกต่อและชักชวนกันมาขึ้นทะเบียน เพื่อที่เราจะได้เห็นหน้าแจกโฉนด ให้ครบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ตนต้องขอบคุณเกษตรกรและผู้บริหารทุกๆ ท่านของกระทรวงเกษตรฯที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้เกิดเรื่องดีๆ ในวันนี้ขึ้นมาได้ และขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรไทย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 15 พฤษภาคม 2568

ปีที่: 17

ฉบับที่: 4475

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

Col.Inch: 64.69 Ad Value: 97,035

PRValue (x3): 291,105

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: "นฤมล"มอบโอกาส เข้าถึงแหล่งทุน Kick Off โฉนด "ต้นยาง-ต้นไม้"

ทุกท่านด้วย

ด้านนายอิทธิ กล่าวว่ วันนี้เกษตรกร ไม่จำเป็นต้องไปโค่นต้นยาง หรือต้นไม้อื่นๆ เพราะพวกมันกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง โครงการที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะทำให้ต้นไม้ที่อยู่บนที่ดินของเกษตรกร มีมูลค่ามหาศาลในอีก 20 ปีข้างหน้า เกษตรกรไทยทุกคนกำลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐี ระดับหลายสิบล้าน สิ่งที่ ร.อ.ธรรมนัส วางเอาไว้ให้พวกเราเดินต่อ จากท่านเป็นการมองการณ์ไกล ลว่าหากให้แต่ที่ดินอย่างเดียวก็จะมีมูลค่าเท่ากับเพิ่มมูลค่าให้ต้นไม้ที่อยู่บนที่ดินที่สามารถนำไปต่อยอดได้

"วันนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว กระหรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินหน้าทำให้สำเร็จในทุกๆ โครงการที่วางเป้าหมายเอาไว้ เพื่อชีวิตของพวกเราทุกคนครอบครัวเกษตรกรจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พวกเราขอแสดงความยินดีให้กับเกษตรกรทุกรายที่วันนี้จะได้รับมอบโฉนดต้นยางพาราและต้นไม้" นายอิทธิ กล่าว

ด้านนายอัศรา กล่าวว่ จริงๆ ตนไม่ได้กำกับดูแลการยาง หรือ ส.ป.ก.แต่ด้วยความที่พวกเรา 3 พี่น้องรัฐมนตรีกระหรวงเกษตรฯ ไปไหนไปกัน แยกกันไม่ได้ จึงขอให้กำลังใจกับเกษตรกร ว่าทีมหาเศรษฐีทุกท่าน

ทั้งนี้ สำหรับการจัดงาน Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้ และโฉนดต้นยางพารา ในครั้งนี้ ถือเป็น การสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานนโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา โดยมีกรมมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารารวมจำนวนกว่า 11,620 ฉบับ นอกจากนี้ ยังมีพิธีลงนามแสดงเจตจำนงระหว่าง ธ.ก.ส., ส.ป.ก. และ กยท. ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นแหล่งทุนใหม่สำหรับเกษตรกร พร้อมจัดกิจกรรมมอบต้นไม้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและการเริ่มต้นผลักดันนโยบายด้วย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# กันหุน

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 752

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธที่ 15 พฤษภาคม 2568

ปีที่: 22 ฉบับที่: 5201 หน้า: 5(ซ้าย)

Col.Inch: 21.12 Ad Value: 15,882.24 PRValue (x3): 47,646.72

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: STA พลิกมีกำไร 689 ล. ราคายาง-ยอดขายโต ภาษีสหรัฐไม่กระทบ

## STA พลิกมีกำไร 689 ล. ราคายาง-ยอดขายโต ภาษีสหรัฐไม่กระทบ

#STA กันหุน - STA โซลิ่ง ไตรมาส 1/2568 มีรายได้ 34,385 ล้านบาท และพลิกมีกำไรสุทธิ 689 ล้านบาท รับอานิสงส์ราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 ไตรมาส รวมถึงราคาถุงมือยางที่เพิ่มขึ้น คาดมาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐ ไม่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานมุ่งเน้นบริหารจัดการดอกเบี้ยอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินธุรกิจอย่างยืดหยุ่น

นายวิโรจน์ ลิ่มเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางอันดับ 1 ของประเทศไทยเปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2568 มีรายได้จากการขายและบริการ 34,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและ 3.4% จากไตรมาสก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ 689 ล้านบาท พลิกจากผลขาดทุนในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 19.4% จากไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าผลการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้น

แต่เนื่องจากในไตรมาส 4/2567 บริษัทมีรายได้พิเศษจากดอกเบี้ยรับคืนจากเงินกู้ระยะยาวจำนวน 483 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากการยกเว้นประเทศไทย ทำให้ภาพรวมกำไรลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ปัจจัยหลักของการเติบโตมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1. ราคาขายธรรมชาติและถุงมือยางที่เพิ่มขึ้น โดยราคาขายแห่ง TSR20 ณ ตลาด SICOM ไตรมาส 1/2568 เฉลี่ยอยู่ที่ 197 เซ็นต์ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 13% จากราคาเฉลี่ยทั้งปี 2567 ที่ 174 เซ็นต์ต่อกิโลกรัม และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าที่มีราคาเฉลี่ย 196 เซ็นต์ต่อกิโลกรัม

และ 2. ปริมาณการขายยางธรรมชาติรวมทุกประเภทที่เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 ไตรมาสอยู่ที่ 396,955 ตัน เติบโต 24.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 2.6% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นยอดขายจากการส่งมอบยาง EUDR ราว 43,000 ตัน สะท้อนถึงดีมานด์ที่มีต่อเนื่องแม้ชะลอตัวบ้างเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ อัตราการขึ้นต้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ที่ร้อยละ 9.1 จากร้อยละ 7.9 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 7.5 จากไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับการประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกา คาดว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก เนื่องจากกลุ่มบริษัทศรีตรัง มีสัดส่วนรายได้จากการขายยางธรรมชาติและถุงมือยางไปยังสหรัฐ เพียง 10% ของรายได้รวมในปีที่ผ่านมา และสหรัฐมีการบริโภคยางธรรมชาติเพียง 4-5% ของความต้องการใช้รวมทั่วโลกเท่านั้น เนื่องจากไม่มีฐานการผลิตยางรถยนต์ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยางธรรมชาติถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับยกเว้นจากการปรับขึ้นภาษีตอบโต้ของสหรัฐครั้งนี้



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/-

วันที่: ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2568

ปีที่: 76 ฉบับที่: 24587

หน้า: 10(กลาง)

Col.Inch: 25.58 Ad Value: 19,185

PRValue (x3): 57,555

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มอบโฉนดต้นไม้แปลงสินทรัพย์เป็นทุน



โฉนดต้นไม้ อำนาจ ชูทอง รอง ผวจ.ยะลา ประธานพิธี Kick Off มอบโฉนดต้นไม้ยางพาราและโฉนดต้นไม้แก่เกษตรกรเพื่อแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนยกระดับคุณภาพชีวิต โดย หนัสพล โกสิยาภรณ์ และ สุวรรณ ศรีสุวรรณ ร่วมพิธี ที่ตลาดกลางยางพารา จ.ยะลา.

## มอบโฉนดต้นไม้แปลงสินทรัพย์เป็นทุน

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. การยางแห่งประเทศไทย ยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายหนัสพล Off เชื้อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์ (กยท.) สาขายะลา ร่วมกับ สนง.การปฏิรูปที่ดิน โกสิยาภรณ์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จ.ยะลา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร เพื่อเกษตรกร (ส.ป.ด.) จ.ยะลา จัดพิธี Kick นางสุวรรณ ศรีสุวรรณ รรท.ปฏิรูปที่ดิน จ.ยะลา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดย ศ.ดร.นฤมล Kick Off มอบโฉนดต้นไม้ยางพาราและโฉนดต้นไม้ให้แก่ ร่วมพิธี ที่ตลาดกลางยางพารา จ.ยะลา ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธาน เกษตรกรในพื้นที่ จ.ยะลา จำนวน 40 ราย เพื่อ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเสริม ในพิธีไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ มีเกษตรกร ช่วยเกษตรกรแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ในการขอ สร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดินของเกษตรกร เข้าร่วมกว่า 1,000 คน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งจาก สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพิ่มรายได้ และยกระดับ โดยใช้ต้นไม้และต้นยางพาราเป็นหลักทรัพย์สินในการ การขายเนื้อไม้ คาร์บอนเครดิต ส่งเสริมการปลูก คุณภาพชีวิต โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รอง ผวจ. ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยจัดพิธี Kick ไม้เศรษฐกิจและวนเกษตรแบบยั่งยืน.





# ฐานเศรษฐกิจ

หน้าแรก > เศรษฐกิจ-นโยบาย > ข่าวการค้า-เกษตร



Male

Play



## เกษตรฯ Kick Off มอบ“โฉนดต้นยาง-ต้นไม้” เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ปูทางซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ฐานเศรษฐกิจ

14 พ.ค. 2568 | 18:45 น.

อัปเดตล่าสุด : 14 พ.ค. 2568 | 18:50 น.

**“รศ.นฤมล” นำ 2 สมช. Kick Off มอบ“โฉนดต้นยาง-ต้นไม้”ยกระดับต้นไม้เป็นสินทรัพย์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมปูทางซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เกษตรกรไทย**

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา” โดยมี นายอัคริ ศิริลักษณ์การ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดเชื่อมโยงไปยัง 144 จุดทั่วประเทศ



กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพต้นไม้และต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์ ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

## การเกษตร (ร.ก.ส.) และสถาบันการเงินต่าง ๆ ยกระดับมูลค่าที่ดิน และหนุนเสริมการสร้างรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง



เช่น การประกอบการเนื้อไม้ และกิจกรรมคาร์บอนเครดิต เป็นต้น ซึ่ง ส.ป.ก. และ กยท. ได้มีการศึกษาและกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า กระทรวงฯตั้งเป้าที่จะออกโฉนดต้นยางพาราในพื้นที่สวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย จำนวน 11.17 ล้านไร่ ตามแผน 2 ปี หลังจากให้ไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน เพื่อจะสามารถออกโฉนดต้นยางได้ จนครบทั้ง 22 ล้านไร่ทั่วประเทศเกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยางอย่างยั่งยืน ซึ่งโฉนดสวนยางนั้นจะเพิ่มมูลค่าให้กับต้นยางอย่างน้อยเฉลี่ยประมาณไร่ละ 27,000 บาท ถ้าออกโฉนดต้นยางได้ครบ 22 ล้านไร่ จะทำให้ต้นยางมีมูลค่ารวมทั้ง 500,000-600,000 ล้านบาท





“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาให้กับเกษตรกร ต่อเนื่องจากที่ดิน ส.ป.ก.เป็นการสร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้นไม่เฉพาะต้นยางพารา แต่รวมไปถึงต้นไม้ถึง 58 ชนิด โครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงเอกสารรับรองการมีอยู่ของต้นไม้และต้นยางพารา แต่เป็นการเปิดประตูให้ต้นไม้และต้นยางพารา กลายเป็นทรัพย์สินที่ใช้การได้ ทั้งในฐานะหลักทรัพย์เพื่อขอสินเชื่อ หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมไปถึงสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต”

### ข่าวที่เกี่ยวข้อง

🕒 1 ปีที่แล้ว

ศีกออฟ ลุย “โฉนดต้นยางพารา” ค้ำประกันเงินกู้  
ร.ก.ส.

🕒 10 เดือนที่แล้ว

กยท.-ร.ก.ส.เคาะ “โฉนดต้นไม้ยางพารา” ค้ำประกันกู้  
เงินได้ 3.5 หมื่นบาท/ไร่

🕒 10 วันที่แล้ว

สมว.นฤมล Kick Off กระทรวงเกษตร มอบโฉนด  
ต้นไม้-ต้นยางพารา วันที่ 14 พ.ค.นี้





10 วันที่แล้ว

โฉนดต้นยางพารา ใช้คำประกันสินเชื่อ ร.ก.ส. ได้ เริ่ม  
14 พ.ค.นี้

5 วันที่แล้ว

สั่งลุย “โฉนดต้นยาง-ต้นไม้” เพิ่มมูลค่า 6 แสนล้าน ปู  
ทางซื้อขายคาร์บอนเครดิต



ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ตนขอประชาสัมพันธ์โครงการดี ๆ ให้เกษตรกรทั่วประเทศช่วยกันบอกต่อและชักชวนกันมาขึ้นทะเบียน เพื่อที่เราจะได้เดินหน้าแจกโฉนดให้ครบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ตนต้องขอบคุณเกษตรกรและผู้บริหารทุกท่านของกระทรวงเกษตรฯที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้เกิดเรื่องดี ๆ ในวันนี้ขึ้นมาได้ และขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วย



ด้านนายอิทธิ กล่าวว่า วันนี้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องไปโค่นต้นยางหรือต้นไม้ต่างๆ เพราะพวกมันกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง โครงการที่เกิดขึ้นในวันนี้จะทำให้ต้นไม้ที่อยู่บนที่ดินของเกษตรกรมีมูลค่ามหาศาลในอีก 20 ปีข้างหน้า เกษตรกรไทยทุกคนกำลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับหลายสิบล้าน สิ่งที่ ร.อ.ธรรมนัสวางเอาไว้ให้พวกเราเดินต่อจากท่านเป็นการมองการณ์ไกล ลว่าหากให้แต่ที่ดินอย่างเดียวก็จะมีมูลค่าเท่ากับเพิ่มมูลค่าให้ต้นไม้ที่อยู่บนที่ดินที่สามารถนำไปต่อยอดได้





“วันนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยมาตั้งแต่แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินหน้าทำให้สำเร็จในทุกๆโครงการที่วางเป้าหมายเอาไว้ เพื่อชีวิตของพวกเราทุกคนครอบครัวเกษตรจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พวกเราขอแสดงความยินดีให้กับเกษตรกรทุกรายที่วันนี้จะได้รับมอบโฉนดต้นยางพาราและต้นไม้” นายอทธิ กล่าว





ท่านนายอำครา กล่าวว่า จริงๆตนไม่ได้กำกับดูแลการยางหรือ ส.ป.ก.แต่ด้วยความที่พวกเรา 3 พี่น้อง รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯไปไหนไปกัน แยกกันไม่ได้ จึงขอให้กำลังใจกับเกษตรกร ว่าที่มหาเศรษฐีทุกท่าน



ทั้งนี้ สำหรับการจัดงาน Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราในครั้งนี้ ถือเป็น การสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานนโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา โดยมีการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารารวมจำนวนกว่า 11,620 ฉบับ นอกจากนี้ ยังได้มีพิธีลงนามแสดงเจตจำนงระหว่าง ร.ก.ส. , ส.ป.ก. และ กยท. ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นแหล่งทุนใหม่สำหรับเกษตรกร พร้อมจัดกิจกรรมมอบต้นไม้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและการเริ่มต้นผลักดันนโยบายด้วย

### หมวดหมู่ข่าว

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ  
 มีลตีมี่เดีย จำกัด 1854 ชั้น  
 8 ถนนเพชรตัด แขวง  
 บางนาใต้ เขตบางนา  
 กรุงเทพฯ 10260

การเงิน-การลงทุน  
 อสังหาริมทรัพย์  
 เศรษฐกิจ-นโยบาย  
 climatecenter  
 ธุรกิจ

Health & Wellness  
 ยานยนต์  
 การเมือง  
 ต่างประเทศ  
 เทคโนโลยี

ข่าวทั่วไป  
 CEO  
 โลฟิสไต้  
 คอลัมน์สตี  
 ประชาสัมพันธ์



หน้าแรก » ข่าวเกษตร » “รวม.นฤมล”นำ 2 รมช. Kick Off มอบ “โฉนดต้นยาง-ต้นไม้” ยกระดับต้นไม้เป็นสินทรัพย์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมปูทางซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เกษตรกรไทย



## “รวม.นฤมล”นำ 2 รมช. Kick Off มอบ “โฉนดต้นยาง-ต้นไม้” ยกระดับต้นไม้เป็นสินทรัพย์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมปูทางซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เกษตรกรไทย

🕒 14 พ.ค. 2025 📁 ข่าวเกษตร, สไลด์

📄 ⓘ  
สังฆานงานบุญ เริ่มต้น  
บาท

บุญรักษา Boonruksa

ดูเพิ่ม



Join and enrich the conver



ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off มอบโฉมต้นยาง-ต้นไมและโฉมต้นยางพารา โดยมี นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัคราพรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดเชื่อมโยงไปยัง 144 จุดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพต้นไมและต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์ ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันการเงินต่าง ๆ ยกระดับมูลค่าที่ดิน และหนุนเสริมการสร้างรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกอบการเนื้อไม้ และกิจกรรมคาร์บอนเครดิต เป็นต้น ซึ่ง ส.ป.ก. และ กยท. ได้มีการศึกษาและกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย





ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ผลักดันโครงการโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา ต่อเนื่องจากที่ดิน ส.ป.ก. เป็นการสร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้นไม่เฉพาะต้นยางพารา แต่รวมไปถึงต้นไม้ทั้ง 58 ชนิด โดยโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงเอกสารรับรองการมีอยู่ของต้นไม้และต้นยางพารา แต่เป็นการเปิดประตูให้ต้นไม้และต้นยางพารากลายเป็นทรัพย์สินที่ใช้การได้ ทั้งในฐานะหลักทรัพย์เพื่อขอสินเชื่อ หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมไปถึงสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต



ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าที่จะออกโฉนดต้นยางพาราในพื้นที่สวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย จำนวน 11.17 ล้านไร่ ตามแผน 2 ปี หลังจากให้ไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน เพื่อจะสามารถออกโฉนดต้นยางได้ จนครบทั้ง 22 ล้านไร่ทั่วประเทศ เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยางอย่างยั่งยืน ซึ่งโฉนดสวนยางนั้นจะเพิ่มมูลค่าให้กับต้นยางอย่างน้อยเฉลี่ยประมาณไร่ละ 27,000 บาท ถ้าออกโฉนดต้นยางได้ครบ 22 ล้านไร่ จะทำให้ต้นยางมีมูลค่ารวมถึง 500,000 – 600,000 ล้านบาท





ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ตนขอประชาสัมพันธ์โครงการดี ๆ ให้เกษตรกรทั่วประเทศช่วยกันบอกต่อและชักชวนกันมาขึ้นทะเบียน เพื่อที่เราจะได้เดินหน้าแจกโฉนดให้ครบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ตนต้องขอบคุณเกษตรกรและผู้บริหารทุก ๆ ท่านของกระทรวงเกษตรที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้เกิดเรื่องดี ๆ ในวันนี้ขึ้นมาได้ และขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วย



ด้านนายอิทธิ กล่าวว่า วันนี้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องไปโค่นต้นยางหรือต้นไม์ต่าง ๆ เพราะต้นไม้เหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง โครงการที่เกิดขึ้นในวันนี้จะทำให้ต้นไม้ที่อยู่บนที่ดินของเกษตรกรมีมูลค่ามหาศาลในอีก 20 ปีข้างหน้า เกษตรกรไทยทุกคนกำลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับหลายสิบล้าน หากให้แต่ที่ดินอย่างเดียวก็จะมีมูลค่าเท่ากับเพิ่มมูลค่าให้ต้นไม้ที่อยู่บนที่ดินที่สามารถนำไปต่อยอดได้ วันนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินหน้าทำให้สำเร็จในทุกๆโครงการที่วางเป้าหมายเอาไว้ เพื่อชีวิตของพวกเขาทุกคนครอบครัวเกษตรกรจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พวกเราขอแสดงความยินดีให้กับเกษตรกรทุกรายที่วันนี้จะได้รับมอบโฉนดต้นยางพาราและต้นไม้





นายอัศรา กล่าวว่า จริง ๆ ต้นไม้ได้กำกับดูแลการยางแห่งประเทศไทย และ ส.ป.ก. แต่ด้วยความที่พวกเรา 3 พี่น้อง รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ไปไหนไปกัน แยกกันไม่ได้ จึงขอให้กำลังใจกับเกษตรกร ว่าที่มหาเศรษฐีทุกท่าน





กล่าวให้เป็นแหล่งทุนใหม่สำหรับเกษตรกร พร้อมจัดกิจกรรมมอบต้นไม้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและการเริ่มต้นผลักดันนโยบายด้วย











2 รมช. Kick off คาร์บอนเครดิต ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ต้นไม้ นฤมล ยกระดับต้นไม้สินทรัพย์  
 เกษตรกรไทย เข้าถึงแหล่งทุน เพิ่มโอกาส แหล่งทุน โฉนดต้นยาง







## โพสต์ของ ศ.ดร.นฤมล ภิญาญ์สินวัฒน์ Prof.Dr.Narumon Pinyosinwat



ศ.ดร.นฤมล ภิญาญ์สินวัฒน์ Prof.Dr.Narumon Pinyosinwat

14 ชั่วโมง · 🌐

"รวม.นฤมล"น่า 2 รพช. Kick Off มอบ"โฉนดต้นยาง-ต้นไม้"ยกระดับต้นไม้เป็นสินทรัพย์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมปูทางซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ศ.ดร.นฤมล ภิญาญ์สินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา โดยมี นายอัทธิ ศิริสิทธิ์ยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัศรา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดเชื่อมโยงไปยัง 144 จุดทั่วประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพต้นไม้และต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์ ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันการเงินต่าง ๆ ยกระดับมูลค่าที่ดิน และหนุนเสริมการสร้างรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกอบการเนื้อไม้ และกิจกรรมคาร์บอนเครดิต เป็นต้น ซึ่ง ส.ป.ก. และ กยท. ได้มีการศึกษาและกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาระบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า กระทรวงฯตั้งเป้าที่จะออกโฉนดต้นยางพาราในพื้นที่สวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย จำนวน 11.17 ล้านไร่ ตามแผน 2 ปี หลังจากให้ไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน เพื่อจะสามารถออกโฉนดต้นยางได้ จนครบทั้ง 22 ล้านไร่ทั่วประเทศเกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยางอย่างยั่งยืน ซึ่งโฉนดสวนยางนั้นจะเพิ่มมูลค่าให้กับต้นยางอย่างน้อยเฉลี่ยประมาณไร่ละ 27,000 บาท ถ้าออกโฉนดต้นยางได้ครบ 22 ล้านไร่ จะทำให้ต้นยางมีมูลค่ารวมถึง 500,000-600,000 ล้านบาท

"ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาให้กับเกษตรกร ต่อเนื่องจากที่ดิน ส.ป.ก.เป็นการสร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้นไม่เฉพาะต้นยางพารา แต่รวมไปถึงต้นไม้ทั้ง 58 ชนิด โครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงเอกสารรับรองการมีอยู่ของต้นไม้และต้นยางพารา แต่เป็นการเปิดประตูให้ต้นไม้และต้นยางพารา กลายเป็นทรัพย์สินที่ใช้การได้ ทั้งในฐานะหลักทรัพย์เพื่อขอสินเชื่อ หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมไปถึงสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต"ศ.ดร.นฤมล กล่าว

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ตนขอประชาสัมพันธ์โครงการดี ๆ ให้เกษตรกรทั่วประเทศช่วยกันบอกต่อและชักชวนกันมาขึ้นทะเบียน เพื่อให้เราจะได้เดินหน้าแจกโฉนดให้ครบตามที่ได้ออกเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ตนต้องขอขอบคุณเกษตรกรและผู้บริหารทุกท่านของกระทรวงเกษตรฯที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้เกิดเรื่องดี ๆ ในวันนี้ขึ้นมาได้ และขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วย

ด้านนายอัทธิ กล่าวว่า วันนี้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องไปโค่นต้นยางหรือต้นไม้อื่นๆ เพราะพวกมันกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง โครงการที่เกิดขึ้นในวันนี้จะทำให้ต้นไม้ที่อยู่บนที่ดินของเกษตรกรมีมูลค่ามหาศาลในอีก 20 ปีข้างหน้า เกษตรกรไทยทุกคนกำลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับหลายสิบล้าน สิ่งนี้ ร.อ.ธรรมนัส สวางเอาไว้ให้พวกเราเดินต่อจากท่านเป็นการมองการณ์ไกล ลว่าหากให้แต่ที่ดินอย่างเดียวก็จะมีมูลค่าเท่ากับเพิ่มมูลค่าให้ต้นไม้ที่อยู่บนที่ดินที่สามารถนำไปต่อยอดได้

"วันนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินหน้าทำให้สำเร็จในทุกๆโครงการที่วางเป้าหมายเอาไว้ เพื่อชีวิตของพวกเราทุกคนครอบครัวเกษตรกรจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พวกเราขอแสดงความยินดีให้กับเกษตรกรทุกรายที่วันนี้จะได้รับมอบโฉนดต้นยางพาราและต้นไม้"นายอัทธิ กล่าว

ด้านนายอัศรา กล่าวว่า จริงๆต้นไม้ได้กำกับดูแลการยางหรือ ส.ป.ก.แต่ด้วยความที่พวกเรา 3 พี่น้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯไปไหนไปกัน แยกกันไม่ได้ จึงขอให้กำลังใจให้กับเกษตรกร ว่าที่มหาเศรษฐีทุกท่าน

ทั้งนี้ สำหรับการจัดงาน Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานนโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา โดยมีการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารารวมจำนวนกว่า 11,620 ฉบับ นอกจากนี้ ยังมีพิธีลงนามแสดงเจตจำนงระหว่าง ธ.ก.ส. , ส.ป.ก. และ กยท. ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นแหล่งทุนใหม่สำหรับเกษตรกร พร้อมจัดกิจกรรมมอบต้นไม้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและการเริ่มต้นผลักดันนโยบายด้วย



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Panisara Sintawee



## การยาง จังหวัดเลย Kick off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราแก่เกษตรกร ยกระดับศักยภาพ ต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มขึ้น



วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เวลา 15.30 น. นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา ให้เกษตรกรจังหวัดเลย โดยมี เกษตรจังหวัดเลย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเลย ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินเลย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย และชาวเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย อาคารฝึกอบรม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายฉัตรชัย โสมมี ผอ.กยท.จ.เลย กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายยกระดับศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน โดยให้การยางแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการโฉนดต้นยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าให้สวนยางพาราและเป็นหลักประกันสินเชื่อ ในการออกเอกสารสิทธิ์สำหรับต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพารา โดยเกษตรกรสามารถนำต้นยางพาราที่ปลูกบนที่ดินของตนนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อนำไปลงทุนต่อยอดทางธุรกิจได้ เช่นเดียวกันกับทรัพย์สินหลายประเภท ที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้อีกทั้งเกษตรกรชาวสวนยางยังสามารถนำยางพาราไปต่อยอดสร้างรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย ได้ดำเนินการ Kick off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราพร้อมกัน โดยมอบโฉนดต้นไม้จำนวน 20 ฉบับ โฉนดต้นยางพารา จำนวน 20 ฉบับ ให้กับชาวเกษตรกร



จังหวัดเลย และถ่ายทอดสดพร้อมรับชมบรรยากาศการมอบโฉนดจากทุก  
จังหวัดทั่วประเทศ

\*\*\*\*\*

#การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย

#ข่าวสารสวทเลย

#ข่าวสวทเลย #สวทเลย

## รูปภาพ



สุริรัช อัยยะจักร์

สวท.เลย

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 46

แชร์ข่าว



153,621  
จำนวนข่าว

0  
วิดีโอทั้งหมด

12,234,099  
จำนวนคนอ่าน

## แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

#เล่าเรื่องเมืองตรัง

4,952 ยอดชม

2.ความนิยม

##จังหวัดสุรินทร์

3,158 ยอดชม

3.ความนิยม

#เลือกตั้งเทศบาล 2568

3,153 ยอดชม

4.ความนิยม

#ความขัดแย้งอินเดีย-ปากีสถาน

2,725 ยอดชม

5.ความนิยม

#เหตุการณ์นักท่องเที่ยวในรัฐจัมมูและแคชเมียร์

2,539 ยอดชม

## จังหวัดขอนแก่น Kick Off แจกโฉนดต้นไม้-ยางพารา ดันนโยบายรัฐหนุนเกษตรกรไทยมั่นคง



\*\*\* วันนี้ (14 พ.ค. 68) ที่การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดยางพารา เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักประกันทรัพย์สินให้กับเกษตรกร โดยใช้ต้นไม้และต้นยางพาราเป็นทรัพย์สินที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมหรือประกอบธุรกิจได้

\*\*\* สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ ส.ป.ก. และ กยท. โดยมีการมอบโฉนดต้นไม้จำนวนทั้งสิ้นกว่า 700 ราย และโฉนดยางพารากว่า 300 รายทั่วจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ทรัพย์สิน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสวนและต้นไม้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากนโยบายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

\*\*\* ซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ได้นำแบบจำลองโฉนดต้นไม้และโฉนดยางพารามาร่วมจัดแสดง รวมถึงพันธุ์กล้าต้นไม้กว่า 1,000 กล้าแจกฟรีให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพลิกโฉมภาคเกษตรไทยให้เข้มแข็งด้วยนโยบายรัฐที่ส่งเสริมให้ทรัพย์สินในครัวเรือนมีมูลค่าและต่อยอดได้ในเชิงเศรษฐกิจ



## จังหวัดยโสธร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐ “มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดยางพารา เพิ่มหลักประกันให้เกษตรกร”



จังหวัดยโสธร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐ “มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดยางพารา เพิ่มหลักประกันให้เกษตรกร”

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2568) ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร จัดงาน Kick Off “มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดยางพารา” โดยมีนายชาญชัย ศรีวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสันชัย พัฒนะวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบเอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นำร่อง รวมทั้งสิ้น 120 ราย ประกอบด้วยมอบโฉนดต้นยางพาราแก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย และมอบโฉนดต้นไม้และพันธุ์ไม้มีค่าแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 20 ราย

ทั้งนี้ นโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดยางพารา ถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินและ ต้นไม้ โดยเกษตรกรสามารถนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์มูลค่าสูง หรือใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแก่เกษตรกรไทยให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เกษตรกรที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร โทร.045 761 044

.....  
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร: วิภาดา / ข้าว เอกรินทร์ / ภาพ

### รูปภาพ



## นครพนม Kick Off มอบโฉนดต้นยางพาราและโฉนดต้นไม้ ช่วยเกษตรกรแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น



วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. ที่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านค้อ อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ไครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off มอบโฉนดต้นยางพาราและโฉนดต้นไม้ ภายใต้ “โครงการโฉนดต้นยางพารา เพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ” ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ พี่น้องเกษตรกรและภาคีทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการย่างแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม มอบโฉนดต้นยางพาราให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 100 ราย และโฉนดต้นไม้จำนวน 40 ราย เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการต่อยอดอาชีพ ยกระดับความมั่นคงในการถือครองที่ดินของเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มในเสริมสร้างรายได้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

โครงการโฉนดต้นยางพารา เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพต้นไม้และต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์หรือทุนที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ โดยการนำต้นยางพาราที่ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพและการครอบครองมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงเอกสารรับรองการมีอยู่ของต้นไม้และต้นยางพารา แต่เป็นการเปิดประตูให้ต้นไม้และต้นยางพารา กลายเป็นทรัพย์สินที่ใช้ได้ทั้งในฐานะหลักทรัพย์เพื่อขอสินเชื่อ หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจ



ไทย และเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง  
ยั่งยืน รวมไปถึงคาร์บอนเครดิต และการสร้างรายได้เสริมจากเนื้อไม้ด้วย

การจัดกิจกรรม Kick Off ในวันนี้ เป็นการแสดงถึงจุดเริ่มต้นของความร่วม  
มืออย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และ  
เกษตรกร ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลของโครงการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
อย่างยั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายให้ต้นไม้และต้น  
ยางพารา สามารถออกโฉนดได้ทั่วประเทศ ให้แก่เกษตรกรในทุกภูมิภาค  
โดยเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้จริงในการต่อยอด  
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่มุ่ง  
สร้างพื้นที่ป่า ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งต้นไม้ ถือเป็นทรัพยากรใน  
ประเทศที่มีความสำคัญ ทั้งยังสร้างมูลค่ามวลรวมด้านเศรษฐกิจของ  
ประเทศกว่า 3.5 แสนล้านบาทต่อปี และมีทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี  
ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมคาร์บอนเครดิต สามารถดูดซับก๊าซ  
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน รวมทั้ง  
เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ก้าวสู่การเป็นประเทศ Net Zero ภายในปี ค.ศ.  
2065 ตามที่ได้ตกลงกับประชาคมโลก รัฐจึงมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วม  
กับทุกภาคส่วน บริหารจัดการทรัพยากรในระบบการเกษตร ทั้งในรูปแบบ  
เชิงเศรษฐกิจและวนเกษตร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดการใช้ประโยชน์  
สูงสุด ท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในด้านสังคม  
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันนโยบายให้เกิดผล โดยยึดแนวทาง  
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## วิดีโอ



## รูปภาพ



## เอกสารอื่นๆ

ไฟล์เสียง

[185203539dd248c5a2e45d379b1974f3.docx](#)



โยชิตา แก้วบุญญากรษ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 70

## จ.นราธิวาส Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกกระดับชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน



จ.นราธิวาส Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกกระดับชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

วันที่ ( 14 พ.ค.68 ) ณ วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัยโก-ลก อำเภอสุโขทัยโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตรีคุณ โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี Kick Off การมอบ “โฉนดต้นไม้” และ “โฉนดต้นยางพารา” ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายประเสริฐ กองสง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส , ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมฯ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกัน 144 จุดทั่วประเทศ เชื่อมโยงผ่านระบบออนไลน์ไปยัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ศ.ดร.นฤมล ภิญาสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กยท. และ ส.ป.ก. เพื่อขับเคลื่อนโฉนดต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นระบบ

สำหรับจังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมฯ กิจกรรม กว่า 200 คน ประกอบด้วย เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ภายในงานมีการมอบโฉนดต้นไม้จำนวน 30 ฉบับ และโฉนดต้นยางพารา 100 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 130 ฉบับ โดยนโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



(ส.ป.ก.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนา ศักยภาพต้นไม้และต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ ยกระดับมูลค่าที่ดิน และหนุนเสริมการสร้างรายได้ ทั้งการประกอบการเนื้อไม้ และกิจกรรมคาร์บอนเครดิต และใช้เป็นหลักทรัพย์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

## รูปภาพ



จิศรียา ชูสิงห์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 26

แชร์ข่าว



153,617  
จำนวนข่าว

0  
วิดีโอทั้งหมด

12,233,701  
จำนวนคนอ่าน

## แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

**#เล่าเรื่องเมืองตรัง**

4,952 ยอดชม

2.ความนิยม

**##จังหวัดสุรินทร์**

3,158 ยอดชม

3.ความนิยม

**#เลือกตั้งเทศบาล 2568**

3,153 ยอดชม

4.ความนิยม

**#ความขัดแย้งอินเดีย-ปากีสถาน**

2,725 ยอดชม

5.ความนิยม

**#เหตุการณ์นักท่องเที่ยวในรัฐจัมมูและแคชเมียร์**

2,539 ยอดชม

## จังหวัดกาฬสินธุ์ Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา



จังหวัดกาฬสินธุ์ Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา  
อย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยเกษตรกรแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน เพิ่มรายได้  
และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.30 น ณ หอประชุมธรรมมาภิบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off มอบโฉนดต้นไม้  
และโฉนดต้นยางพารา ให้แก่เกษตรกรรวมทั้งสิ้นกว่า 120 ฉบับ ประกอบด้วย  
ด้วยโฉนดต้นไม้ 20 ฉบับ และโฉนดต้นยางพารา 100 ฉบับ ซึ่งการยาง  
แห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
กาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน  
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเปลี่ยนต้นไม้ให้กลายเป็น  
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และใช้เป็นหลักประกันทางการเงิน  
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อช่วยเกษตรกรแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน  
เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามนโยบายของกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า นโยบาย  
โฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ  
เกษตรกรกรมได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับ การยางแห่งประเทศไทย ในการร่วม  
กันดำเนินการ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพต้นไม้และ  
ต้นยางพารา ให้เป็นสินทรัพย์หรือทุน สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบ  
สินเชื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดิน และเสริมสร้างรายได้ด้านเศรษฐกิจ  
การเกษตรจากกิจกรรมการประกอบการเนื้อไม้ และคาร์บอนเครดิต  
เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรหันมาปลูกต้นไม้ในระบบการเกษตรมากขึ้น  
ทั้งในรูปแบบเชิงเศรษฐกิจและวนเกษตร หนุนเสริมและสนับสนุนการ



บรรลุเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พร้อมทั้งกับข้อตกลงที่ให้ไว้กับ  
ประชาคมโลก

.....

## วิดีโอ



## รูปภาพ



## เอกสารอื่นๆ

## ไฟล์เสียง

[8ce57e4f54aaf07b90ddaa6208386aad.docx](#)



สุวรรณ ศรีอาภรณ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 19

แชร์ข่าว



153,617  
จำนวนข่าว

0  
วิดีโอทั้งหมด

12,233,458  
จำนวนคนอ่าน

## แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

#เล่าเรื่องเมืองตรัง

4,951 ยอดชม

2.ความนิยม

##จังหวัดสุรินทร์

3,158 ยอดชม

## เกษตรบุรีรัมย์ เดินหน้าสร้างทีมพีเลียง พร้อมนำเทคโนโลยีใช้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร



วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ศรีชนะนอก เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวนิกร สมมั่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการฝึกอบรมทีมพีเลียงการใช้เทคโนโลยีในการขึ้นทะเบียน โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประโยชน์ที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ทั้ง 23 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 115 ราย ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ การสร้างทีมพีเลียงการใช้เทคโนโลยีในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่ช่วยรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นำไปสู่การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตร สามารถนำไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นข้อมูลประกอบโครงการและมาตรการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยทีมพีเลียงการใช้เทคโนโลยีในการขึ้นทะเบียนฯ คือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสะท้อนถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมหาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน



นอกจากนี้ นางสาวกนกกาญจน์ เดียวชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
ปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการชี้แจง  
รายละเอียด รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง การทำงานภายใต้ระบบ  
"DOAE Hotspot & Burn Scar Map V.2" อีกด้วย

## รูปภาพ



เรวดี หงษากุล

สวท.บุรีรัมย์

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 19

แชร์ข่าว



153,615  
จำนวนข่าว

0  
วิดีโอทั้งหมด

12,233,403  
จำนวนคนอ่าน

## แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

**#เล่าเรื่องเมืองตรัง**

4,951 ยอดชม

2.ความนิยม

**##จังหวัดสุรินทร์**

3,158 ยอดชม

3.ความนิยม

**#เลือกตั้งเทศบาล 2568**

3,153 ยอดชม

4.ความนิยม

**#ความขัดแย้งอินเดีย-ปากีสถาน**

2,725 ยอดชม

5.ความนิยม

**#เหตุการณ์นักท่องเที่ยวในรัฐจัมมูและแคชเมียร์**

2,539 ยอดชม

## แท็กที่เกี่ยวข้อง

**#เกษตรบุรีรัมย์**

## จ.อุบลฯ Kick off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา



จ.อุบลฯ Kick off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา จำนวน 230 ฉบับ ยกระดับมูลค่าที่ดินและหนุนเสริมการสร้างรายได้

(14พ.ค.68) ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงาน Kick off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมการยางแห่งประเทศไทยดำเนินการ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพต้นไม้และต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ ยกระดับมูลค่าที่ดินและหนุนเสริมการสร้างรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งการประกอบการเนื้อไม้ กิจกรรมคาร์บอนเครดิต

โดยในวันนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา จำนวน 230 ฉบับ แบ่งเป็น โฉนดต้นไม้ 30 ฉบับ และโฉนดต้นยางพารา 200 ฉบับ

\*\*\*\*\*

กรรช ภูมิ สวท.อุบลฯ

รายงาน 14 พ.ค.68



## ผู้ว่าฯปัตตานีเปิดโครงการ Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้ และต้นยางพาราเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต้นไม้โดยเฉพาะต้นยางพารา



ผู้ว่าฯปัตตานีเปิดโครงการ Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้ และต้นยางพารา เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต้นไม้โดยเฉพาะต้นยางพารา

ผู้ว่าฯปัตตานีเปิดโครงการ Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้ และต้นยางพาราเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต้นไม้โดยเฉพาะต้นยางพารา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ที่ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น 2 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี ตำบลตะลโโบะ อำเภอเมืองปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้ และต้นยางพารา พร้อมมอบโฉนดต้นไม้จำนวน 20 ฉบับ โฉนดต้นยางพาราจำนวน 100 ฉบับ และมอบต้นพันธุ์กล้าไม้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดปัตตานีกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการ Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้ และโฉนดต้นยางพาราขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต้นไม้ โดยเฉพาะต้นยางพารา อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร และเพื่อเป็นการผลักดันตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการยกระดับศักยภาพของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งอีกด้วย ภาพ/ข่าว บดินทร์ ส.ปชส.ปน.

## อำนาจเจริญ Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และต้นยางพาราให้เกษตรกร 120 ราย



อำนาจเจริญ Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และต้นยางพาราให้เกษตรกร 120 ราย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ นายไพศาล แก้วบุตรดี เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off การมอบ “โฉนดต้นไม้” และ “โฉนดต้นยางพารา” ให้แก่เกษตรกร 120 รายแรกของจังหวัด โดยมีนายทินกร เพ็ญภูเขียว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ นายชัยวัฒน์ ศรีคราม ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมงานในครั้งนี้

นโยบาย “โฉนดต้นไม้” และ “โฉนดต้นยางพารา” เป็นแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการ เพื่อยกระดับต้นไม้และต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์ ใช้เป็นหลักประกันทางการเงิน เพิ่มมูลค่าที่ดิน และสร้างรายได้จากกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจไม้และคาร์บอนเครดิต

งาน Kick Off ครั้งนี้ จัดพร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ จากศูนย์กลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงไปยัง 144 แห่ง มีผู้เข้าร่วมรวมกว่า 12,000 คน และมีการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราทั่วประเทศกว่า 11,620 ฉบับ

สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ มีเกษตรกรรับโฉนดต้นไม้ 20 ราย และโฉนดต้นยางพารา 100 ราย รวม 120 ฉบับ ถือเป็นก้าวแรกของการ



ส่งเสริมให้ต้นไม้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรในระยะยาว

## วิดีโอ



## รูปภาพ



## เอกสารอื่นๆ

ไฟล์เสียง

[b088e017227911501eb00a9910d4fe56.doc](#)



พิสิทธิ์ ดวงแก้ว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 13

แชร์ข่าว



153,612  
จำนวนข่าว

0  
วิดีโอทั้งหมด

12,232,939  
จำนวนคนอ่าน

## แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

**#เล่าเรื่องเมืองตรัง**

4,951 ยอดชม

2.ความนิยม

**##จังหวัดสุรินทร์**

3,154 ยอดชม

3.ความนิยม

**#เลือกตั้งเทศบาล 2568**

3,153 ยอดชม

4.ความนิยม

**#ความขัดแย้งอินเดีย-ปากีสถาน**

2,725 ยอดชม

## จังหวัดสตูล จัดพิธี Kick Off “มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา” ยกกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรกรม



จังหวัดสตูล จัดพิธี Kick Off “มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา” ยก  
ระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรกรม

วันนี้ (14 พ.ค. 68) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลาง  
จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน  
ในพิธีเปิดโครงการ Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้ และโฉนดต้นยางพารา  
โดยมีนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายชัยวุฒิ บัวทอง  
ปลัดจังหวัดสตูล นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.เขต 1 สตูล พร้อมด้วย  
หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย  
จังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการมอบโฉนดต้นไม้ จำนวน 20 ฉบับ จาก  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล และโฉนดต้นยางพารา จำนวน 200  
ฉบับ จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่  
รวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กยท. และ  
ส.ป.ก. เพื่อขับเคลื่อนโฉนดต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นระบบ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า “โครงการนี้ถือเป็น  
นวัตกรรมเชิงนโยบายที่ช่วยเปิดโอกาสให้ต้นไม้ โดยเฉพาะต้นยางพารา  
ซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่จับต้องมูลค่าได้ยาก กลายเป็นทรัพย์สิน  
ที่มีเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการ นับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการ  
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรชาวสวน  
ยางที่เป็นกำลังสำคัญของจังหวัดสตูล”



สำหรับโครงการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสตูล ที่มุ่งยกระดับทรัพยากรธรรมชาติให้กลายเป็นทรัพย์สินทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะต้นยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ ได้ถูกพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นผ่านการออกโฉนด ทำให้สามารถใช้เป็นหลักหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้ ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาอนุรักษ์ต้นไม้มากขึ้น เนื่องจากต้นไม้ที่มีโฉนดจะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของสหภาพยุโรป (EUDR) ที่ส่งเสริมการทำเกษตรโดยไม่ทำลายป่าไม้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต อันจะนำไปสู่การพัฒนาการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

## วิดีโอ



## รูปภาพ



## เอกสารอื่นๆ

ไฟล์เสียง

[fa440aff59e8a5f60597074ee7681cc1.docx](#)



ศุภาพิชญ์ ดวงไข

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 30

แชร์ข่าว



153,611

จำนวนข่าว

0

วิดีโอทั้งหมด

12,232,796

จำนวนคนอ่าน

แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

## จังหวัดระนอง จัดกิจกรรม Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา



(14 พ.ค. 68) เวลา 14.00 น. ณ อาคารหอประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวคณาธิป สุขเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานกิจกรรม Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้ และโฉนดต้นยางพารา โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวคณาธิป สุขเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้ และโฉนดต้นยางพารา เป็นนโยบายที่สำคัญ สอดคล้องกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่ต้องเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่ารวมด้านเศรษฐกิจของประเทศได้มากกว่า 3.5 แสนล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ต้นไม้ยังเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมคาร์บอนเครดิต สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดระนอง มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยให้การส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และแก้ไขปัญหา ด้านต่างๆ รวมถึงยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรในระบบการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ท่ามกลางความท้าทาย และเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยแน่นอนว่า หากจังหวัดระนองพัฒนาตามแบบแผนต่อไป จะส่งผลให้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดระนอง ดีขึ้นอย่างแน่นอน



## จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีเปิดโครงการ "Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา"



จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีเปิดโครงการ "Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา"

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2568) เวลา 14.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ อนุสาวรีย์เจ้าหมื่นดั่ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นาย นพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา" จำนวน 161 แปลง โดยมี นายเอกสิริภู วัลโลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชชนาลัย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรจำนวน 130 ราย เข้าร่วมในพิธี ในครั้งนี้ นาย ศรัณย์วิทย์ เกษศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ในนามสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย และการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุโขทัย ผู้ร่วมกันจัดงาน กล่าวรายงาน

จากนโยบาย โฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. รับผิดชอบดำเนินการนโยบายโฉนดต้นไม้ และการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. รับผิดชอบดำเนินการนโยบายโฉนดต้นยางพารา ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ดำเนินการภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพ ต้นไม้และต้นยางพารา ให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ ยกกระดับมูลค่าที่ดินและหนุนเสริมการสร้างรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งการประกอบการเนื้อไม้ กิจกรรมคาร์บอนเครดิต เป็นต้น

ส.ป.ก. และ กยท. ได้มีการศึกษา และกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำความรู้ประสบการณ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี มาประยุกต์ในการขับเคลื่อนนโยบาย

การจัดงาน Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา จึงถือเป็นการสร้างการรับรู้ผลงานการดำเนินงานนโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนด

ต้นยางพารา ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมและเชื่อมโยงในระบบออนไลน์ไป  
ยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อำเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้  
ง่ายขึ้น ลดข้อจำกัดและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่อ อันเป็นการยก  
ระดับเศรษฐกิจของเกษตรกรและระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน

## วิดีโอ



## รูปภาพ



## เอกสารอื่นๆ

## ไฟล์เสียง

[04cd308a5fb1e7cdd5e9cd003dc92686.docx](#)



ณัฐวุฒิ ปั่นลี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 34

แชร์ข่าว



153,611

จำนวนข่าว

0

วิดีโอทั้งหมด

12,232,704

จำนวนคนอ่าน

## แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

**#เล่าเรื่องเมืองตรัง**

4,950 ยอดชม

2.ความนิยม

**##จังหวัดสุรินทร์**

3,154 ยอดชม

3.ความนิยม

**#เลือกตั้งเทศบาล 2568**

3,153 ยอดชม

กยท.จับมือ สปก. Kick off มอบโฉนดต้นไม้และต้นยางพาราให้เกษตรกร 225 ราย ช่วยเกษตรกรแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพิ่มมูลค่าที่ดิน และสร้างรายได้



กยท.จับมือ สปก. Kick off มอบโฉนดต้นไม้และต้นยางพาราให้เกษตรกร 225 ราย ช่วยเกษตรกรแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพิ่มมูลค่าที่ดิน และสร้างรายได้

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธี Kick Off มอบโฉนดต้นยางพาราและโฉนดต้นไม้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 225 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมี นายชวกิจจ์ สุวรรณศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี



สำหรับโครงการ“โฉนดต้นไม้” และ “โฉนดต้นยางพารา”เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดินของเกษตรกร โดยใช้ต้นไม้และต้นยางพาราเป็นหลักทรัพย์สินในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดพิธี Kick Off ในครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดเชื่อมโยงไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 1,000 คน รวมทั้งจังหวัดอื่นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยการจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการถือครองที่ดินอย่างถูกต้อง โดยออกโฉนดให้ต้นไม้และยางพาราเป็นหลักฐานทางกฎหมาย เพิ่มศักยภาพทางการเงิน ใช้โฉนดเป็นหลักประกันสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร ทั้งจากการขายเนื้อไม้ คาร์บอนเครดิต และกิจกรรมเกษตรเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจน สนับสนุนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและวนเกษตรแบบยั่งยืน

ทั้งนี้เกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีต้นไม้และต้นยางยืนต้นอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถยื่นออกโฉนดต้นไม้ได้ที่ สำนักงาน สปก.ในพื้นที่ และโฉนดต้นยางพาราได้ที่ สำนักงาน กยท.ในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ

//////////

อุไรวรรณ/ข่าว

ขอบคุณภาพข่าวจาก NBT นครศรีธรรมราช

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

14 พฤษภาคม 2568

## วิดีโอ



## รูปภาพ



อุไรวรรณ สุภาแดง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 33

แชร์ข่าว

## จ.อด. Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี และ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี Kick Off มอบโฉนดต้นไม้-โฉนดต้นยางพารา ช่วยเกษตรกรแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ประเดิมวันแรกส่งมอบโฉนดต้นไม้ 20 ฉบับ และโฉนดต้นยางพารา 100 ฉบับ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ที่ หอประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมคิกออฟการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา กับส่วนกลาง ซึ่งมี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมีการถ่ายทอดสดสัญญาณผ่าน Zoom meeting จาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มายังจังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรร่วมรับชมกิจกรรม

นางธารทิพย์ บำรุงรส ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากนโยบาย โฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. รับผิดชอบดำเนินการนโยบายโฉนดต้นไม้ และการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. รับผิดชอบดำเนินการนโยบายโฉนดต้นยางพารา ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน ได้ดำเนินการภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพต้นไม้และต้นยางพารา ให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ ยกระดับมูลค่าที่ดิน และหนุนเสริมการสร้างรายได้ อันที่เกี่ยวข้อง ทั้งการประกอบการเนื้อไม้ กิจกรรมคาร์บอนเครดิต ส.ป.ก. และ กยท. ได้มีการศึกษา และกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติรวมทั้งพัฒนาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย

การจัดงาน Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และ โฉนดต้นยางพารา  
ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างการรับรู้ผลงานการดำเนินงานนโยบายโฉนด  
ต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา โดยมีการจัดกิจกรรมมอบโฉนดต้นไม้และ  
โฉนดต้นยางพารา จังหวัดอุดรธานี เป็น 1 ใน 44 จังหวัดในส่วนภูมิภาค ซึ่ง  
มีการเชื่อมโยงในระบบออนไลน์มายังสถานที่จัดงานทั่วประเทศ ซึ่งใน  
กิจกรรมได้กำหนดให้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก. กับ กยท.  
ในการที่จะร่วมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้น  
ยางพารา โดยในส่วนของจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดมอบโฉนดต้นไม้  
จำนวน 20 ฉบับ และโฉนดต้นยางพารา จำนวน 100 ฉบับ ในขณะที่ภาพ  
รวมตั้งแต่ปี 2568 การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการ 12,976 แปลง  
11,984 ราย 114.706.43 ไร่ ส่วนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ  
เกษตรกรรม ตั้งเป้าดำเนินงาน โฉนดต้นไม้ 185 แปลง

โดยเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นเกษตรกรในเขต  
ปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 หรือโฉนดเพื่อการเกษตร และ  
แปลงที่ขออนุญาตโฉนดต้องมีไม้มีค่า 58 ชนิดอยู่ในพื้นที่นั้นๆไม่ต่ำกว่า 10  
ต้นต่อแปลง ต้นไม้ที่จะยื่นขอเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 3 ปีขึ้นไป หรือ  
ความสูงไม่ต่ำกว่า 130 ซม หรือเส้นรอบวง 15 เซนติเมตรขึ้นไป ติดต่อ  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ  
เกษตรกรรมจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4292-0033

..... ทีมข่าว ส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา  
ข่าว/ภาพ

## วิดีโอ



## รูปภาพ



## เอกสารอื่นๆ

ไฟล์เสียง

[6520477c4be7f551594680a0de6a3e42.doc](#)



ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 32



## จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน



จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา  
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวนิรชา บัณฑิตยชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และเกษตรกรเข้าร่วมพิธี จัดขึ้นโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย สาขาอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

จากนโยบาย โฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้มอบหมายให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. รับผิดชอบดำเนินการนโยบายโฉนดต้นไม้ และการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. รับผิดชอบดำเนินการนโยบายโฉนดต้นยางพารา ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน ได้ดำเนินการภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพต้นไม้และต้นยางพารา ให้เป็นสินทรัพย์ ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อยกระดับมูลค่าที่ดิน และหนุนเสริมการสร้างรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดงาน Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา ในครั้งนี้ ถือเป็น การสร้างการรับรู้ผลงานการดำเนินงานนโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา โดยมีการจัดกิจกรรมมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และแขกผู้เกียรติ รวมทั้งสิ้น 2,900 ราย รวมทั้งในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการจัดกิจกรรมและเชื่อมโยง

ในระบบออนไลน์ไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาค  
การเกษตร ทั่วประเทศ จำนวน 144 จุด ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกร เจ้า  
หน้าที่ภาครัฐ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12,000 กว่าคน  
ในส่วนของจังหวัดอุดรดิตถ์ มีการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา  
ในวันนี้ รวมทั้งสิ้นกว่า 125 ฉบับ (โฉนดต้นไม้ 25 ฉบับ / โฉนดต้น  
ยางพารา 100 ฉบับ) รวมทั้งการมอบต้นไม้แก่เกษตรกรด้วย โดยประธาน  
ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ  
ขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา เป็นอย่างยิ่ง

ภาพข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรดิตถ์

14 พฤษภาคม 2568

วิดีโอ



รูปภาพ



เอกสารอื่นๆ

ไฟล์เสียง

[ae0b312c6a295d3129fd58ba9edb7cb7.docx](#)



ณัฐพล นพคุณ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรดิตถ์

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 29

แชร์ข่าว



153,601  
จำนวนข่าว

0  
วิดีโอทั้งหมด

12,231,425  
จำนวนคนอ่าน

แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

#เล่าเรื่องเมืองตรัง

4,949 ยอดชม

## พัทลุง\_140568\_พัทลุง พิธีเปิดโครงการ Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา

จังหวัดพัทลุงจัดโครงการ Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมศิวารอยัล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการ Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประภา ชูมี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยาง ที่สามารถใช้โฉนดต้นยางพาราเป็นหลักประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการลงทุน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EUDR และการขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต

คุณสมบัติของสวนยางที่จะออกโฉนด ได้แก่ ต้องมีอายุต้นยาง 7 ปีขึ้นไป เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 15.27 ซม. ที่ความสูง 170 ซม. จากพื้นดิน และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. และมีข้อมูลแผนที่พื้นที่ต้นในในระบบสารสนเทศของ กยท.

ในปี 2568 เป้าหมายการออกโฉนดต้นยางพาราทั่วประเทศ ครอบคลุม 529,650 แปลง เกษตรกร 468,709 ราย พื้นที่รวม 3,912,919 ไร่ โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่เป้าหมาย 26,318 แปลง เกษตรกร 22,361 ราย พื้นที่ 120,923 ไร่ แบ่งเป็นสาขาเมืองพัทลุง 6,490 แปลง สาขาบางแก้ว 9,181 แปลง สาขาควนขนุน 5,661 แปลง และสาขาป่าบอน 4,986 แปลง

ในวันนี้มีเกษตรกรที่ได้รับโฉนดต้นยางพาราจำนวน 400 ราย แบ่งเป็นสาขาละ 100 ราย โดยโครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์รับรองมูลค่าทางเศรษฐกิจของต้นยาง ใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อ และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ

นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวขอบคุณการยางแห่งประเทศไทยที่ได้จัดโครงการนี้เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการใช้โฉนดต้นยางพาราเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง โทร. 074-612404

วิดีโอ



## สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง จัดงาน “KICK OFF การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา พ.ศ. 2568”



วันนี้ (14 พ.ค. 68) ที่ศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดีแก่เกษตรกรในกิจกรรม “KICK OFF การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา พ.ศ. 2568” โดยมี สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวังวิเศษ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วม

นโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา เป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับผิดชอบการจัดทำโฉนดต้นไม้ สำหรับแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีต้นไม้ที่เกษตรกรปลูกเอง ตามบัญชีแนบท้าย พรบ. สวนป่า (58 ชนิด) พรบ.ป่าไม้ โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี ขนาดความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป (วัดจากความสูงของพื้น 130 ซม.) เส้นรอบวงตั้งแต่ 15 ซม.ขึ้นไป ต้องมีไม้จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ต้น/แปลง และการยางแห่งประเทศไทยรับผิดชอบการจัดทำโฉนดต้นยางพารา ซึ่งในส่วนของ ส.ป.ก. ตรัง ได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่าในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมวนเกษตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรในการสร้างรายได้ การออม และเข้าถึงแหล่งทุนโดยใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพยากรรวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและประเทศ ลดโลกร้อน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดงาน "Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา" ในครั้งนี้ ถือเป็น การสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงาน โดยมีการจัดกิจกรรมการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา ศูนย์กลางการจัดงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกการเกษตร โดยมี ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และเชื่อมโยง

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting มาที่ศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษ  
แห่งนี้ด้วย โดย ส.ป.ก. ตรังได้เตรียมโฉนดต้นไม้จำนวน 54 ราย 56 แปลง  
และโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 30 ราย 30 แปลง รวมทั้งสิ้นจำนวน 80  
ราย เพื่อมอบให้เกษตรกรในงานต่อไป

## รูปภาพ



ธีรภัทร เทียมแท้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 20

แชร์ข่าว



153,600  
จำนวนข่าว

0  
วิดีโอทั้งหมด

12,231,191  
จำนวนคนอ่าน

## แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

**#เล่าเรื่องเมืองตรัง**

4,947 ยอดชม

2.ความนิยม

**#เลือกตั้งเทศบาล 2568**

3,153 ยอดชม

3.ความนิยม

**##จังหวัดสุรินทร์**

3,147 ยอดชม

4.ความนิยม

**#ความขัดแย้งอินเดีย-ปากีสถาน**

2,725 ยอดชม

5.ความนิยม

**#เหตุการณ์นักท่องเที่ยวในรัฐจัมมูและแคชเมียร์**

2,539 ยอดชม

## เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา  
แผนที่เว็บไซต์  
ติดต่อเรา

## เมนูหลัก

หน้าหลัก  
ถ่ายทอดสด

## ติดตามเรา



Truehits Web Score	
Do you like Thainews.prd.go.th?	
Yes	No





## ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดงาน Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา แปลงสวนยางให้เป็นทุน



ที่อาคารอเนกประสงค์ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการจัดงาน Kick off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา

ที่อาคารอเนกประสงค์ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการจัดงาน Kick off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพัฒนาศักยภาพต้นไม้และต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์หรือทุนที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการซื้อขายไม้ หรือคาร์บอนเครดิต เป็นช่องทางที่ปลูกให้เกษตรกรหันมาปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบเกษตรให้มีสถานภาพและสามารถแปลงเป็นทุนให้กับเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานมีพิธีมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา ให้แก่เกษตรกร เป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถเปลี่ยนต้นไม้ให้กลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และใช้เป็นหลักประกันทางการเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับภาคเกษตรไทย และสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่ชาวสวนยางทั่วประเทศ



ทั้งนี้ เกษตรกรที่มีคุณสมบัติ เป็นเจ้าของสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนฯ กับ กยท. และมีข้อมูลแผนที่ยืนต้นยางพาราในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) ซึ่งต้องมีต้นยางพาราอายุ 7 ปี ขึ้นไป ที่ความสูง 170 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางไม้ต่ำกว่า 15.27 ซม. เส้นรอบวงไม้ต่ำกว่า 48 ซม. น้ำหนักไม้ก่อนขนาดเกิน 6 นิ้ว (กก./ต้น) และเนื้อที่สวนยางหรือที่ดินปลูกไม่น้อยกว่า 2 ไร่ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน สมุดประจำตัวเจ้าของสวนยาง หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย(ถ้ามี) และหนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ) มายื่นได้ที่ กยท.ตามที่ตั้งของสวนยาง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กยท. โทร.0-2433-222 ต่อ 243 หรือ กยท.ใกล้บ้าน

## รูปภาพ



ธณัฐรา ปั่นแดง

สวท.หนองบัวลำภู

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 36

แชร์ข่าว



153,600  
จำนวนข่าว

0  
วิดีโอทั้งหมด

12,231,153  
จำนวนคนอ่าน

## แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

**#เล่าเรื่องเมืองตรัง**

4,947 ยอดชม

2.ความนิยม

**#เลือกตั้งเทศบาล 2568**

3,153 ยอดชม

3.ความนิยม

**##จังหวัดสุรินทร์**

3,147 ยอดชม

4.ความนิยม

**#ความขัดแย้งอินเดีย-ปากีสถาน**

2,725 ยอดชม

5.ความนิยม

**#เหตุการณ์นักท่องเที่ยวในรัฐจัมมูและแคชเมียร์**

2,539 ยอดชม

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Kick off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา



236 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

แผนที่เว็บไซต์

ติดต่อเรา

เมนูหลัก

หน้าหลัก

ถ่ายทอดสด

ติดตามเรา



Truehits Web Score	
Do you like Thainews.prd.go.th?	
Yes	No





## กยท.จ.ยะลา ร่วมกับ สปก.จ.ยะลา จัดKick off มอบโฉนดต้นยางพาราและโฉนดต้นไม้ เป็นหลักทรัพย์ในการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน



### กยท.จ.ยะลา ร่วมกับ สปก.จ.ยะลา จัดKick off มอบโฉนดต้นยางพาราและโฉนดต้นไม้ เป็นหลักทรัพย์ในการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 กยท.จ.ยะลา ร่วมกับ สปก.จ.ยะลา จัด kick off มอบโฉนดต้นยางพาราและโฉนดต้นไม้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา กว่า 100 ราย ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา อ.เมือง จ.ยะลา

โดยโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความมั่นคงในการถือครองที่ดินของเกษตรกร โดยใช้ต้นไม้และต้นยางพาราเป็นหลักทรัพย์ในการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จริง โดยมีการจัด kick off พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีการถ่ายทอดสดให้กับเกษตรกรทั่วประเทศจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

สำหรับจังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานใน

การจัด kick off มอบโฉนดต้นยางพาราและโฉนดต้นไม้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา สำหรับการมอบโฉนดต้นยางพาราและโฉนดต้นไม้ ถือเป็นการสร้างการรับรู้ผลงานการดำเนินงานนโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ยกกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดการใช้ประโยชน์

สูงสุด ท่ามกลางความท้าทายและเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมนโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพต้นไม้และ ต้นยางพารา ให้เป็นสินทรัพย์หรือทุน สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินและเสริมสร้างรายได้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร จากกิจกรรมการประกอบการเนื้อไม้และคาร์บอนเครดิต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เกษตรกรหันมาปลูกต้นไม้ ในระบบการเกษตรกันมากขึ้น ทั้งในรูปแบบเชิงเศรษฐกิจและวนเกษตร หนุนเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พร้อมทั้งกับข้อตกลงที่ให้ไว้กับประชาคมโลก

สำหรับเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีต้นไม้และต้นยางยืนต้นอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถมาขอยื่นออกโฉนดต้นไม้ได้ที่ สปก.ในพื้นที่ และโฉนดต้นยางได้ที่ กยท.ในพื้นที่ ในวันเวลาราชการ

## รูปภาพ



อัมรินทร์ แมหะ

สวท.ยะลา

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 25

แชร์ข่าว



153,599  
จำนวนข่าว

0  
วิดีโอทั้งหมด

12,230,928  
จำนวนคนอ่าน

## แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

**#เล่าเรื่องเมืองตรัง**

4,947 ยอดชม

2.ความนิยม

**#เลือกตั้งเทศบาล 2568**

3,153 ยอดชม

## ก.เกษตรฯ Kick Off มอบ “โฉนดต้นยาง-ต้นไม้” ยกระดับต้นไม้เป็นสินทรัพย์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรไทย



นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา โดยมี นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางนฤมล กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพต้นไม้และต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์ ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อ เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันการเงินต่างๆ ยกระดับมูลค่าที่ดิน และหนุนเสริมการสร้างรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้นไม่เฉพาะต้นยางพารา แต่รวมไปถึงต้นไม้ทั้ง 58 ชนิด

โครงการดังกล่าว ไม่ได้เป็นเพียงเอกสารรับรองการมีอยู่ของต้นไม้และต้นยางพารา แต่เป็นการเปิดประตูให้ต้นไม้และต้นยางพารากลายเป็นทรัพย์สินที่ใช้การได้ ทั้งในฐานะหลักทรัพย์เพื่อขอสินเชื่อ หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมไปถึงสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต ซึ่งโฉนดต้นยางพารา จะเพิ่มมูลค่าให้กับต้นยางอย่างน้อยเฉลี่ยประมาณไร่ละ 27,000 บาท ถ้าออกโฉนดต้นยางได้ครบ 22 ล้านไร่ จะทำให้ต้นยางมีมูลค่ารวมถึง 500,000-600,000 ล้านบาท



การจัดงาน Kick Off การมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานนโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา โดยมีการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารารวมจำนวนกว่า 11,620 ฉบับ นอกจากนี้ ยังได้มีพิธีลงนามแสดงเจตจำนงระหว่าง ธ.ก.ส., ส.ป.ก. และ กยท. ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นแหล่งทุนใหม่สำหรับเกษตรกร พร้อมจัดกิจกรรมมอบต้นไม้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและการเริ่มต้นผลักดันนโยบายด้วย

ข่าว ชวนันท์ มาลี สวท.

## รูปภาพ



เอ็นบีที คอนเนค

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

14 พ.ค. 68 ผู้เข้าชม 33

แชร์ข่าว



153,598  
จำนวนข่าว

0  
วิดีโอทั้งหมด

12,230,096  
จำนวนคนอ่าน

## แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

#เล่าเรื่องเมืองตรัง

4,943 ยอดชม

2.ความนิยม

#เลือกตั้งเทศบาล 2568

3,151 ยอดชม

3.ความนิยม

##จังหวัดสุรินทร์

3,140 ยอดชม

4.ความนิยม

#ความขัดแย้งอินเดีย-ปากีสถาน

2,724 ยอดชม

5.ความนิยม

#เหตุการณ์นักท่องเที่ยวในรัฐจัมมูและแคชเมียร์



Home > ... > การเงิน

> [ธ.ก.ส. ร่วมกับ ส.ป.ก. และ กยท. สนับสนุนเกษตรกรแปลงต้นไม้มือค่าและเข้าถึง แหล่งเงินทุน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงแ...](#)

# ธ.ก.ส. ร่วมกับ ส.ป.ก. และ กยท. สนับสนุนเกษตรกรแปลงต้นไม้มือค่าและเข้าถึง แหล่งเงินทุน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อัปเดตล่าสุด: 14 พ.ค. 2025 | 68 ผู้เข้าชม

การเงิน หน้าแรก





นายณรงค์ ชันดีวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมงาน Kick Off มอบโฉนดต้นไม้มือค่าและโฉนดต้นยางพารา และร่วมลงนามแสดงเจตจำนงร่วมกันใน การขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้มือค่าและโฉนดต้นยางพาราสู่แหล่งทุน ระหว่าง ธ.ก.ส. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเปิดโอกาสในการขอรับบริการสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. โดยใช้ต้นไม้มือค่าและต้นยางพาราเป็นหลักประกัน ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากการนำต้นไม้มือค่ามาแปลงมูลค่าเป็นสินทรัพย์และนำมาใช้เป็นหลักประกันขอสินเชื่อ ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ขายไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ และนำไม้เข้าร่วมโครงการ BAAC Carbon Credit สร้างรายได้ และลดปัญหาโลกร้อน รวมถึงการลดภาษี อันเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์สร้างโอกาส สร้างรายได้สู่ความมั่นคงในชีวิต ทั้งนี้ การลงนามบันทึกดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานหลักชัยพยาน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) จ.พระนครศรีอยุธยา

**ออมร้อย ชัยร้อยล้าน**  
กับสลากออมสิบพิเศษ 1 ปี (ใบสลากและดิจิทัล)

**ลุ้นเงินรางวัลพิเศษ (มูลค่ารวม) 100 ล้านบาท\***

แผน	มูลค่า	จำนวนรางวัล	วันครบกำหนด
ลุ้น 30 ล้านบาท*	รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวนรวม 30 รางวัล	30 รางวัล	ในวันที่ 16 พ.ค. 68
ลุ้น 70 ล้านบาท*	จำนวน 1 รางวัล	1 รางวัล	ในวันที่ 16 ก.ค. 68

รางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท  
ฝากครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.20 บาทต่อหน่วย

ฝากได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาและ กยท

สนับสนุนโดยสำนักงานออมเงินออม - ส่งเสริมวินัยการออม

## บทความที่เกี่ยวข้อง





ยินดีต้อนรับ **BKA**

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 22 เมษายน 2568

PC Version



MENU



Today's  
NEWS FEED

TPS เหยงบรวมQ1/68 กำไรสุทธิ 22.09 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 16.71 ล้านบาท - 07:56 น.

หน้าหลัก News Feed

## News Feed

### STA ไซฟ์ผลประกอบการ Q1/68 เติบโตแข็งแกร่ง จากแรงหนุนราคาขายที่สูงขึ้น และปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 6 ไตรมาสติดเดือนหน้ากลยุทธ์บริหารสต็อกและดำเนินธุรกิจอย่างยืดหยุ่น

📅 14 พ.ค. 2568 ⌚ 10:36:01 👁 90



สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14 พฤษภาคม 2568)-----STA ประกาศผลงานไตรมาส 1/2568 ที่แข็งแกร่ง ทำรายได้จากการขายและบริการ 34,385 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 689 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่งจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาขายธรรมชาติและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 ไตรมาส รวมถึงราคาถุงมือยางที่เพิ่มขึ้น ค่ามาตรฐานการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากนัก เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากสหรัฐฯ เพียง 10% และเป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับการยกเว้นจากการปรับขึ้นภาษีครั้งนี้ ด้านผู้บริหารมองอนาคตสถานการณ์ต่อเนื่อง วางกลยุทธ์มุ่งเน้นบริหารสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินธุรกิจอย่างยืดหยุ่น

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังแอมโมเนียม จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2568 ของบริษัทฯ เติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 34,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและ 3.4% จากไตรมาสก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ 689 ล้านบาท พลิกจากผลขาดทุนในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 19.4% จากไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าผลการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้น

แต่เนื่องจากในไตรมาส 4/2567 บริษัทฯ มีรายได้พิเศษจากดอกเบี้ยรับคืนจากเงินกู้ระยะยาวจำนวน 483 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทย ทำให้ภาพรวมกำไรลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ปัจจัยหลักของการเติบโตมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1) ราคาขายธรรมชาติและถุงมือยางที่เพิ่มขึ้น โดยราคาขายแห่ง TSR20 ณ

ไตรมาสก่อนหน้า โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นยอดขยจากการส่งมอบขง EUDR รว 43,000 ตัน สะท้อนถึงดีมานด์ที่มีต่อเนื่องแม้ชะลอตัวบ้างเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ อัตราค่าไรข้นต้นเพิ่มสุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ที่ร้อยละ 9.1 จากร้อยละ 7.9 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 7.5 จากไตรมาสก่อนหน้า

นายวีรสิทธิ์ กล่าวต่อว่า การประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกา คาดว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากกลุ่มบริษัทศรีตรัง มีสัดส่วนรายได้จากการขยขงธรรมชาติและถูงมือขงไปยงสหรัฐฯ เพียง 10% ของรายได้รวมในปีที่ผ่านมา และสหรัฐฯ มีการบริโภคขงธรรมชาติเพียง 4-5% ของความต้องการใช้รวมทั่วโลกเท่านั้น เนื่องจากไม่มีฐานการผลิตขงรถยนต์ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ขงธรรมชาติถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับยกเว้นจากการปรับข้นภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ คร้งนี้

อย่างไรก็ตาม แม้ผลิตภัณฑ์ขงธรรมชาติของไทยอาจไม่ได้อยู่ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมขงล้อซึ่งอาจมีผลกระทบทางอ้อม โดยสถานการณ์ในช่วงนี้ลูกค้าในไทยและต่างประเทศอยู่ในระหว่างประเมินความชัดเจนจากการเจรจาต่อรองกับสหรัฐฯ ของไทยและประเทศอื่นๆ โดยประเมินว่าหากสถานการณ์มีความชัดเจนข้น บริษัทฯ จะได้รับผลเชิงบวกด้านคำสั่งซื้อจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยขงกำลังการผลิตขงธรรมชาติ โดยเฉพาะขงแท่ง (TSR) แล้วเสร็จไปกว่า 90% ของเป้าหมาย 4.0 ล้านตันภายในปี 2569 จากแผนลงทุนที่ดำเนินการมาตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

“เรายังคงมุ่งเน้นการบริหารสต็อกให้มีประสิทธิภาพและรักษาความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ มาตรการภาษี และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ โดยเน้นการสื่อสารกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และปี 2568 จะเป็นปีที่บริษัทฯ ดึงศักยภาพจากการลงทุนในกำลังการผลิตที่ได้ดำเนินการไปแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเราจะทยอยเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทศรีตรังในระยะยาว” นายวีรสิทธิ์ กล่าว

อณุกา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

## เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

➔ STA เผยขบรมมQ1/68 ค่าไรสุทธิ 688.68 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ขาดทุนสุทธิ 329.70 ล้านบาท